

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy

Tình trạng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy trên toàn quốc nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Số đối tượng tham gia vào đường dây mua bán tàng trữ trái phép ma túy ngày một tăng, người nghiện ma túy cũng tăng theo, gây ảnh hưởng rất lớn về an ninh trật tự của thành phố. Qua một số vụ án hình sự mà Công an thành phố đã bắt và xử lý như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng... có đến trên 90% những người vi phạm pháp luật có liên quan đến mua bán và sử dụng ma túy. Để phòng, chống tội phạm ma túy có hiệu quả, CATP đề nghị Công an quận, huyện tham mưu, chỉ đạo, phối hợp MTTQ, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về các loại ma túy để nhân dân hiểu thêm về tác hại của ma túy đồng thời cùng công an thành phố đấu tranh triệt phá có hiệu quả về tội phạm ma túy.

1. Ma túy là gì: Ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, khi đưa nó vào cơ thể (bằng các đường hút, hít, chích, uống, nhai) làm cho người sử dụng phải lệ thuộc vào nó và có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho người sử dụng và cộng đồng. Người nghiện ma túy sẽ bị lệ thuộc về mặt thể chất và lệ thuộc về mặt tâm lý.

2. Nhận diện các loại ma túy và tác hại của ma túy:

Thuốc phiện: Trên thân cây thuốc phiện, bấm, cứa vào chỗ nào cũng có nhựa chảy ra, nhưng nhựa nhiều nhất vẫn là ở quả đã già mà chưa chín. Nhựa thuốc phiện có màu trắng đục như sữa, để lâu trong không khí sẽ dần dần đặc quánh lại và chuyển sang màu nâu, nâu đen và cuối cùng là màu đen.

Cần sa: Khi sử dụng cần sa người nghiện có những ảnh hưởng khác thường, màu sắc xung quanh trở lên chói chang, rực rỡ hơn. Những người đứng trước mặt họ trở lên to đẹp hơn hay hung tợn hơn. Các cơn ác mộng có những cảnh tượng kinh hoàng sẽ ám ảnh họ, sau đó người nghiện trở lên mệt mỏi, buồn ngủ. Người nghiện cần sa lâu năm thì gây gò, ốm yếu, ủ dột và loạn thần kinh. Họ có thể không ăn nhưng không thể không hút thuốc cần sa được.

Heroin: Heroin gây nghiện hơn và khó cai hơn rất nhiều lần. Khi con nghiện đến mà không có Heroin, người sẽ bị đau co thắt. Nếu dùng quá liều thì sẽ bị tê liệt thần kinh, hôn mê và có thể chết sau vài phút. Nghiện Heroin làm cho con người thay đổi về tính cách, trở lên cô độc, thù ghét đồng loại, mất khả năng sinh dục, dễ gây ra các hành vi vi phạm pháp luật.

- Sử dụng : “vệ tinh” quan sát phát hiện những người ăn chơi lêu lổng, có tiền...

- Thông qua những người nghiện để lôi kéo.

- Cường bức sử dụng ma túy: dựa vào những yếu điểm trong việc kiểm soát bản thân (chơi game, nợ nần, sợ gia đình, cơ quan, cty nhà trường biết, dọa công khai để buộc phải phục tùng...).

7. Kiên quyết đấu tranh, phòng chống ma túy:

Hiện nay hầu hết người dân đều nhận biết được ma túy là hiểm họa của nhân loại, là nguồn gốc phát sinh ra các loại tội phạm. Người sử dụng ma túy tác hại trực tiếp vào cơ thể gây lên nhiều bệnh tật, đặc biệt gây nguy cơ tử vong cao nếu người sử dụng ma túy lây nhiễm HIV/AIDS. Người sử dụng ma túy dưới dạng thuốc lắc, hàng đá tác hại trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương tạo cảm giác hoang tưởng là mối nguy hiểm cho gia đình và xã hội làm xói mòn đạo đức, nhân cách, ảnh hưởng trực tiếp đến sự duy trì giống nòi người Việt.

Người mua bán trái phép các chất ma túy là mối nguy hiểm cho toàn xã hội, gieo rắc cái chết trắng cho mọi người. Người nghiện ma túy luôn tiềm ẩn mối nguy hại cho xã hội, vì vậy mỗi gia đình có người nghiện ma túy hãy tích cực vận động đưa họ vào cơ sở chữa bệnh của nhà nước hoặc các cơ sở cai nghiện tư nhân để họ từ bỏ ma túy. Mạnh dạn tố cáo những người tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy cho chính quyền địa phương (Công an phường hoặc UBND phường) nơi mình cư trú để có biện pháp răn đe, trấn áp góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, cũng là đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Công an Tp Hồ Chí Minh kêu gọi các tầng lớp trong nhân dân hợp tác cùng chính quyền địa phương cùng đồng lòng, chung sức kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy. Hãy vận động mọi người nói không với ma túy:

- 1. Không thử ma túy**
- 2. Không sử dụng ma túy**
- 3. Không tàng trữ, mua bán ma túy**
- 4. Không lôi kéo người khác sử dụng ma túy**

Tháng 10 năm 2016
CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH